
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
      - สถานการณ์ในประเทศ 10 มิ.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2,836 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,479,888 ราย เสียชีวิต 24 ราย 
เสียชีวิตสะสม 30,286 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,518 ราย รักษาหายสะสม 4,425,046 ราย ยังรักษาอยู่ 24,556 ราย  
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 538,623,883 (+561,297) ราย เสียชีวิต 6,328,013 (+1,406) ราย รักษาหาย 511,729,256 
(+425,146) ราย  

- 

ประเด็นสำคัญ      
     1. การผ่อนคลายมาตรการ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, 
ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, thestandard, ch3plus, ch7) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีผู้ว่าฯ กทม. เตรียมเสนอใหม้ีการถอดหน้ากากอนามัย
ในพื้นที่โล่งแจ้งด้วยความสมัครใจของประชาชนว่า เรื่องนี้ต้องนำเข้าหารือในที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณา ขณะนี้ทุกคน
สามารถประเมินด้วยตนเองได้ว่าสถานการณ์ใดท่ีควรใส่หรือถอด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
     - พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า กทม. เสนอให้พิจารณาเรื่อง 
การถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่ กทม. ซึ่งสอดคล้องกับหลายหน่วยงานที่พิจารณา และเป็นไปตามโรดแมปของรัฐบาลตามที่
นายกฯ ให้แนวทาง โดยหลายหน่วยงานให้ความเห็นและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันก่อนมอบให้กรมอนามัยไปพิจารณา 
รวบรวมรายละเอียด ก่อนนำเสนอที่ประชุม ศปก.ศบค. สัปดาห์หน้าอีกครั้ง ส่วนการพิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 
2 เบื้องต้นที่ประเมินสถานการณ์หลังกลับมาเปิดให้บริการถือว่าอยู่ในระดับที่ดี กรมควบคุมโรคจะพิจารณาตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสถานบริการที่กำหนดเรื่องโซนนิ่ง เวลาเปิด-ปิด หรือเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยึดกฎหมายเดิมที่
เคยบังคับใช้ก่อนการระบาด และจะนำมาพิจารณาในที่ประชุมศปก.ศบค. สัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ยังพิจารณาปรับพื้นท่ีสีให้
สอดคล้องสถานการณ์ รวมถึงการพิจารณาเปิดด่านชายแดน การเข้า-ออกประเทศ ระบบ Thailand Pass ให้สะดวกมากขึ้น  
     2. การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส,์ ไทยรัฐ, แนวหน้า)  
     - ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด HXP-GPO Vac ว่า ทดลอง
ในมนุษย์เฟสแรก และเฟส 2 ขณะนี้พัฒนาสูตรป้องกันโอมิครอน และจะกลับไปทำเฟส 2 อีกรอบในช่วงเดือน ส.ค.นี้ เมื่อ
สำเร็จจะทำในเฟส 3 ต่อไป คาดว่าจะเริ่มฉีดประชาชนได้กลางปี 2566 
     3. ผลสำรวจประชาชน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, 
ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, thebangkokinsight, ch3plus) 
     - สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ส่วน
ใหญ่ทีไ่ม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพราะกังวลผลข้างเคียง ประเทศจะเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น เชื้อโอมิครอนไม่รุนแรง และเห็นว่า
วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนมาตรการที่ต้องการให้ยกเลิกเมื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุ ต้องการเลิก
ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมาไม่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องการถอดหน้ากากอนามัย ไม่จำกัดจำนวนคนร่วมงาน 
ไม่ต้องตรวจประวัติการฉีดวัคซีนก่อนร่วมกิจกรรม และไม่ต้องการให้มีการเว้นระยะห่าง ตามลำดับ  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     - นิด้าโพล เผยผลสำรวจเรื่องถอดหน้ากากในท่ีโล่งแจ้ง-เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2" ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย  
     4. สายพันธุ์โอมิครอน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
     - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุ ผลการศึกษาของอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะของไวรัส
โควิด สายพันธ์ุโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ทีม่ีการกลายพันธุ์ท่ีเปลือกนอกหลายตำแหน่งต่างจากสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ 
BA.4 และ BA.5 หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากกว่าเดิม ทั้งภูมิที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนและที่เกิดหลังจากติดเช้ือสายพันธุ์ก่อน
หน้า และยังดื้อต่อยาแอนติบอดี้ที่ใช้รักษามากขึ้นด้วย ดังนั้น การใส่หน้ากากเพือ่ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ควรทำ 

 

ประจำวันที่ 
10 มิถุนายน 2565 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคฝีดาษวานร  

รายงานสถานการณ์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
     - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคฝีดาษวานร ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 มิ.ย.65 พบผู้ ป่วยยืนยัน 1,186 ราย ใน  
44 ประเทศ ทั้งนี้ ยังไม่พบการติดเช้ือในประเทศไทย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
     - สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (DST) เชิญชวนประชาชนเข้ารับชม Facebook Live ในเพจ “ครบเครื่องเรื่อง
ผิวหนัง” EP.21 ตอน “โรคฝีดาษวานร” ในวันท่ี 16 มิ.ย.65 เวลา 19.00-20.00 น. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
     - เพจเฟซบุ๊กศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล โพสต์ให้ความรู้ไล่ไทม์ไลน์ฝีดาษวานรในโลก เผยเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงปี 
2561 แต่ถูกมองข้าม จนขณะนี้ระบาดใหญ่มากกว่า 1,000 คน มีการกลายพันธ์ุต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมมากกว่า 40 ตำแหน่ง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์เดลินิวส์ 
     - WHO แถลงเตือนความเสี่ยงจากโรคฝีดาษวานรกำลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน ล่าสุดพบ
ผู้ติดเชื้อนอกถิ่นระบาดแล้วกว่า 1,000 คนใน 29 ประเทศ ยืนยันว่าทางหน่วยงานยังไม่แนะนำให้ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
ไวรัสฝีดาษลิง และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผูป้่วยท่ีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิต แม้ส่วนใหญ่การแพร่กระจายของโรคจะอยู่ในกลุม่ชาย
รักชายที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ในบางประเทศเริ่มมีรายงานการตดิเช้ือภายในชุมชนรวมถึงในสตรีด้วย  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
     - ผู้ป่วยชายชาวอเมริกันวัย 45 ปี ป่วยโรคฝีดาษวานร หนีออกจาก รพ.แห่งหนึ่งในเม็กซิโกกลับประเทศสหรัฐฯ   
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
     - บราซิลพบผู้ป่วยฝีดาษวานรคนแรก มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเสี่ยง ด้านสเปนเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันให้กลุ่มที่มี
โอกาสติดเช้ือสูง 

- 

          กัญชา  

นโยบายกัญชาเสรี  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน360, แนวหน้า, บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, 
โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวหลังการประชุม คกก.บูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง  
ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับข้อกังวลหลังปลดล็อกกัญชา การตรวจหาปริมาณค่า THC ไม่เข้าข่ายเป็นยาเสพติด และเกินจากที่ได้รับ
อนุญาตให้ปลูกต้องเป็นการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลิตตัวทดสอบ อยู่ภายใต้มาตรการ
ควบคุมค่า THC ไม่เกิน 0.2% ระหว่างนี้จะหารือในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เสนอโดยพรรคพลัง
ประชารัฐที่จะมีเนื้อหาควบคมุเรื่องการใช้และกำหนดมาตรการต่างๆ และล่าสุดมีดาราเสพกัญชาโชว์ จะทำให้การผลักดันเพื่อ
ใช้ทางการแพทย์และสุขภาพมีปัญหา แนะการปลดล็อกกัญชามีกฎเกณฑ์ข้อห้ามเรื่องการนำเข้าและส่งออกที่ต้องศึกษาให้ดี 
หลายประเทศท่ีติดต่อมาขอข้อมูลการใช้ประโยชน์จากกัญชงกัญชาเพ่ือสุขภาพประเทศไทยเป็นคนนำร่องในเรื่องนี้     
     - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การปลดล็อกพืชกัญชา กัญชง ประชาชนสามารถจดแจ้งการปลูกผ่าน 
แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ "ปลูกกัญ" เพื่อขอรับใบรับจดแจ้งปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถิติการเข้าใช้งานเฉพาะแอปฯ 
ปลูกกัญ ณ วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 16.50 น. มี 1.คนลงทะเบียน 152,860 คน 2.การออกใบรับจดแจ้งกัญชา 121,218 ใบ  
3.การออกใบรับจดแจ้งกัญชง 5,430 ใบ และ 4.จำนวนเข้าใช้งานระบบ 9,633,374 ครั้ง 
     - นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า ภายหลังการปลดล็อกพืชกัญชา กัญชง ออกจากบัญชี
ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 และเป็นวันแรกของการปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้เองที่บ้านเพียงการจดแจ้งเท่านั้น 
ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพืชกัญชา กัญชง ท่ีประชาชนสามารถปลูกได้เอง โดยที่ไม่มีกฎหมายควบคุมช่อดอก 
และไม่ถือว่าต้นกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ อาจนับเป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วย 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขได้ลงนามใน
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง 
หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 9 มิ.ย. ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ปลัด กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ นพ.สสจ. ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าว 
     - การเตรียมจัดงานมหกรรมกัญชา 360 องศา "ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" ภายใต้แนวคิดกัญชาคืนชีวิต สร้าง
เศรษฐกิจให้ประชาชน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2565 จ.บุรีรัมย์ คึกคักมากเป็นพิเศษ เนื่ องจากมี
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ประชาชนหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน โดยในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานการปลดล็อกกัญชาเสรีทางการแพทย์ ประชาชนสามารถเข้า
ร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไฮไลต์ของงานที่บูธ อย.ร่วมกับ กษ. ได้นำต้นกล้ากัญชาและกัญชง 1,000 ต้น มาแจกจ่าย
ประชาชน ในโครงการแจกกล้ากัญชา 1 ล้านต้น ฟรีวันละกว่า 300 ต้น 
      - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน kick off ปลดล็อกกัญชา จ.บึงกาฬ 
และปล่อยลูกโป่งกัญชาสัญลักษณ์กัญชาเสรี โดยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชน 
ร่วมงานกว่า 300 คน และเป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับกัญชาหลังปลดล็อกออกจากยาเสพติด ตรวจเยี่ยม
พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี ้ 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    - จากกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ.65 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืช
กัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิ.ย.65 จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้น
จากการเป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด
นั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (9 มิ.ย.)  เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า สธ.ควรเร่งออกประกาศ กำหนดช่ือ
ของสถานที่สาธารณะ สถานท่ีทำงาน ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดกัญชาหรือเขตห้ามสูญกัญชา โดยด่วน 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ innnews 
    - นพ.พิเชษฐ์ พืดขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมเพื่อสร้างการรับวิธีใช้
กัญชาอย่างถูกต้องให้กับประชาชนท่ัวไปและผู้ที่สนใจ ตั้งแต่วันท่ี10-12 มิ.ย.65 น้ี โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ใช้คำนึงถึงความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด เนื่องจากคาดว่าหากใช้ในปริมาณที่มากเกินไป อาจจะเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนตามมาได้ รวมถึงได้
กำหนดข้อจำกัดกลุ่มเยาวชนในการเข้าถึงกัญชาอีกด้วย  ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองและเด็ก เพื่อป้องกันอย่าง
เต็มที่ อีกทั้งยังพบว่าร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ต่างพากันตื่นตัว เริ่มนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลเศรษฐกิจกลับมาฟืน้ฟูได้เป็นอย่างดี 
บทความกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์  คอลัมน์ :เปิดเสรีกัญชา 
      - กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายการปลดล็อกกัญชาเสรีว่า ปรากฏการณ์กัญชาเสรีเป็นจุดเริ่มต้นของกระแส
กัญชาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีความหวังว่ากัญชาจะกลายเป็นพืชตัวใหม่ที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิ จในยุคข้าวยาก
หมากแพง การปลดล็อกกัญชาเสรีผลักดันได้สำเร็จ เพราะเป็นพืชทางการเมือง เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง สธ.
และอย.มีการจัดงานมหกรรมกัญชาฯ ท่ีจัดขึ้น จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาให้ประชาชน มีการนำต้นกล้า
กัญชาไปแจกจ่ายในงาน 1,000 ต้น โดยการเลือกจัดที่ จ.บุรีรัมย์ ต้องมีผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประชาชน และ
ปัญหาการสูบกัญชาในเด็กและเยาวชนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในอนาคต เนื่องจากไม่มีมาตรการควบคุม  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ วิเคราะห์สถานการณ์ 
      - กล่าวแสดงความคิดเห็นหลังมีมติร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีการคณะกรรมการวิสามัญร่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา 
กัญชง ที่เสนอโดย รมว.สธ. หลังมีการปลดล็อกกัญชาเสรีพ้นจากบัญชียาเสพติดตามประกาศ สธ. ส่วนการนำเข้ากัญชาไม่มี
ความผิดแต่ต้องระวังไม่สูบในที่สาธารณะ เพราะยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง หลังจากการประกาศปลดล็อกกัญชา มีทั้ง
ด้านที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และผลกระทบด้านลบต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีข้อห่วงใย กรณีผู้บริโภคได้รับผลกระทบใน
การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือแม้กระทั่งการไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชา ขณะที่นายกรัฐมนตรีมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อกำกับดูแลในช่วงรอยต่อน้ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ , กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ : ปลดล็อกกัญชา 
      -  กล่าวแสดงความคิดเห็นภายหลงัมีการปลดลอ็กกัญชาเสรี ในช่วงที่กำลังรอให้รัฐสภามีการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญชา 
กัญชง เพื่อให้วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เกิดขึ้นจริง คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงได้รับ
แต่งตั้งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การใช้ประโยชน์ของกัญชาเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ไม่ให้เกิดการใช้
ในทางที่ไม่เหมาะสม  ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
รัฐบาลตระหนักในประเด็นความกังวลต่อกรณีที่อาจมีการใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ไม่เหมาะสม  และไม่สนับสนุนการใช้
ในทางมอมเมาและสันทนการ  
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต ์(thailandplus, chiangmainews, bangkokbiznews)  
     - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” พร้อมคณะ
ผู้บริหารทั้ง 12 กระทรวง ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนยกระดับความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H 
เพื่อสานพลังยกระดับความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เชื่อมโยงกับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน 

- 

การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ กทม. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, thailandplus, thebangkokinsight, 
newtv, Hfocus, thaigov, bangkokbiznews)  
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูประบบ
บริการปฐมภูมิในพื้นที ่กทม. โดยมี 3 ข้อเสนอแนวทางปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. เพื่อรองรับการระบาดโรคติด
เชื้อระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เดินหน้ารักษาทุกที่ไร้รอยต่อ ขยายหน่วยบริการ พัฒนาศักยภาพ อสม. รวมถึงเพิ่มหน่วย
บริการปฐมภูมิ กระจายงบประมาณ เพิ่มอาสาสมัครการดูแลแบบหมู่บ้าน คอนโด ช่ืนชมนโยบายสุขภาพดี ผู้ ว่าฯ กทม.คน
ใหม่ มั่นใจร่วมทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

 

การจัดต้ังศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต ์(ไทยรัฐ, bluechipthai, thailandplus, thebangkokinsight) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา เตรียมจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยในไทย ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค ด้านผู้เเทนสหรั ฐฯ ช่ืนชม
หลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญเเล้วกว่า 200 คน เสริมความมั่นคงสุขภาพของ
ภูมิภาคจัดการโควิด 19 ได้สำเร็จ 

- 

การยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางทันตกรรม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต ์(บ้านเมือง, thailandplus, thebangkokinsight, acnews, prachachat)  
     - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบด ีกรม สบส. เผย กรม สบส. ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง วางโครงการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้าประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ โดยการยกระดับประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านทันตกรรม นำบริการทันตกรรมที่มีศักยภาพสูงมาเป็นจุดดึงดูดชาวต่างชาติ ได้นำร่องคลินิก
ทันตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เน้นบริการทันตกรรมเพื่อความงาม และกำหนดอัตราค่าบริการเป็นราคาเดียวกัน ทั้งชาวไทย
และต่างชาติ รวมถึงเตรียมการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เช่ือมโยงฐานข้อมูล  

 

การควบคุมเหตุรำคาญจากการกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซตม์ติชน, บ้านเมือง, thailandplus, ch7, chiangmainews, thebangkokinsight, prachachat, เนชัน 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย คกก.สาธารณสุขมีมติเห็นชอบให้ออกคำแนะนำ เรื่อง แนวทาง
ควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่ 9 มิ.ย. 65 
เป็นต้นไป พร้อมจัดทำหนังสือไปยังจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทันที 

 

ความแตกต่างโรคฝีดาษลิงกับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสอื่น ๆ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต ์(คมชัดลึก, ผจก., โพสต์ทูเดย์, เนช่ัน, thailandplus, ch7, thebangkokinsight, prachachat, 
springnews, tnn)  
     - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ความรู้ประชาชนเกี่ยวความแตกต่างของโรคฝีดาษลิงกับโรคติดเช้ือ
จากไวรัสอื่นๆ ท่ีพบรอยโรคเป็นตุ่มน้ำ คือ ไข้ทรพิษ เริม สุกใส และงูสวัด ซึ่งมีอาการใกล้เคียงกันคือ ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดหลัง แต่ในฝีดาษลิงมักพบต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าวเเนะนำให้รีบไปพบเเพทย์
เพื่อตรวจวินิจฉัยเเละรับการรักษาจากเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทันที 

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาสรรพคุณเกินจริง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต ์(thailandplus)  
     - อย. พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “FRIOCARD” อ้างสรรพคุณช่วยรักษาความดันและหลอดเลือด จากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณอันเป็นเท็จ ทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาต พบ
เป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และได้สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับ
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

สอบจริยธรรมหมอนิติเวช 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, ejan) 
      -นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ต.นพ. อิทธพร คณะเจริญ 
เลขาธิการแพทยสภา ขอให้ตรวจสอบจริยธรรม ร.ศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์เช่ียวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ เนื่องจากได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของดาราแตงโม ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จนสร้างความสับสนให้กับ
ปชช. พร้อมระบุว่าหลักฐานที่แพทย์รายนี้นำมาแสดง ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และขัดแย้งข้อมูลหลักฐานทีไ่ด้รวบรวมมาจาก
ผู้เช่ียวชาญ ด้านเลขาธิการแพทยสภากล่าวว่า เบื้องต้นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแพทย์ 
ส่วนกรณีมีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป 

 

ระบบผ่าตัดของ รพ. 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ ไทยโพสต์ สยามรัฐ topnews 
    - เพจ "เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล" เผยจุดบกพร่องหลัง รพ.บุรีรัมย์ทำเด็กวัย 12 ปีเสียชีวิต เหตุจากหมอผ่าตัดอาการไส้ติ่ง
แตกล่าช้า จี้ สธ.ถึงเวลาแก้ไขระบบผ่าตัดให้ดีขึ้น ไม่ให้เคสผ่าตัดกระจุกตัวท่ีตัวจังหวัด ทำยังไงท่ีจะเพิ่มศกัยภาพ รพ.อำเภอได้ 

- 

 


